



ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่เทศบาลตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศการรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้าง ในส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลแม่นะ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่ง (ข้อสอบแบบปรนัย) และทดสอบประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อส่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเรียงตามลำดับคะแนน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

พนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

๑. นางรัชณี	ยอดดี	หมายเลขประจำตัวสอบ ๑๐๐๑	สอบได้ลำดับที่ ๑
๒. นางสาวดลใจ	ยี่แก้ว	หมายเลขประจำตัวสอบ ๑๐๐๔	สอบได้ลำดับที่ ๒
๓. นางสาวศิริรัตน์	เชาว์สุรี	หมายเลขประจำตัวสอบ ๑๐๐๒	สอบได้ลำดับที่ ๓
๔. นางสาวรัตนากร	ชัยยุประถัมภ์	หมายเลขประจำตัวสอบ ๑๐๐๗	สอบได้ลำดับที่ ๔

อนึ่ง ประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้นี้ ได้ประกาศรายชื่อโดยพิจารณาคุณสมบัติซึ่งผู้สมัครได้รับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วน ถูกต้อง ที่จะรับราชการเป็นพนักงานจ้างตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้คัดเลือกได้ ผู้ใดไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เทศบาลตำบลแม่นะ จะพิจารณารายชื่อนั้นออกจากบัญชีคัดเลือกนี้ หรือเลิกจ้างผู้นั้นได้ สำหรับการขึ้นบัญชีสำรองผู้สอบคัดเลือกได้ เทศบาลตำบลแม่นะ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีการสอบแข่งขันครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เทศบาลตำบลแม่นะ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบุคคลเข้าทำงานตามตำแหน่งหน้าที่หรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผลการประกาศของคณะกรรมการ จะถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุด หากบุคคลใดต้องการทราบผลคะแนนให้ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่นะ และการส่งจ้างจะทำสัญญาจ้างต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานจ้างจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่) แล้วเท่านั้น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายรุ่งโรจน์ ดวงดี)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่นะ